

รายละเอียดการลงทะเบียนรับชมอินเทอร์เน็ต

ในการสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการออนไลน์ ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้เรียนในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าว

ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเครื่องมือและระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงของการปรับบริบทการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (RMUTL-Learning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับผู้เรียนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์

นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรับชมอินเทอร์เน็ต จะต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 โดยมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย และชำระเงินลงทะเบียนเรียนแล้ว

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากตรวจพบข้อมูลของผู้รับสิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

ช่องทางการลงทะเบียนและระยะเวลา

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ รอบที่ 1 จำนวน 300 สิทธิ์ ผ่าน **ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ <https://arit.rmutl.ac.th> หัวข้อ ลงทะเบียนรับชมอินเทอร์เน็ต** ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ระบบเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 **หากลงทะเบียนสำเร็จ** นักศึกษาจะได้รับ Provides Code สำหรับการใช้งาน

หากมีการลงทะเบียนครบ 300 สิทธิ์ ในรอบที่ 1 ระบบจะเปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองคิวรับสิทธิ์ในรอบต่อไป โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแจ้งวันที่รับ Provides Code ในรอบต่อไปผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปแบบและเงื่อนไขการให้บริการ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเลือกช่องทางและรูปแบบการใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต เพียง 1 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 กรณีนักศึกษาใช้เครือข่าย AIS รองรับระบบเติมเงิน เท่านั้น

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Provides Code เพื่อเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต **นักศึกษาสามารถกดหมายเลขตาม Provides Code ที่ได้รับด้วยตนเอง**

รูปแบบที่ 2 กรณีนักศึกษา ยังไม่ได้ใช้งานระบบเครือข่าย AIS

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Provides Code โดยนำรหัสที่ได้ไปขอรับซิม AIS และใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตได้ **โดยนำหลักฐานประกอบด้วย Provides Code ที่ได้จากระบบและบัตรประจำตัวประชาชน ไปลงทะเบียนได้ที่ AIS Shop, ASP, Telewiz หรือ AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่สามารถรับแทนหรือมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้)**

ช่องทางการติดต่อและสอบถาม

1. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อนและชำระเงินแล้ว รายชื่อไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1021
 ช่องทางออนไลน์ Facebook : ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. กรณีสอบถามปัญหาการใช้งาน/ปัญหาการลงทะเบียน/ สามารถติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ช่องทางออนไลน์ Facebook : AritRmutl
 Line : @aritrmutl
 เบอร์ติดต่อสายด่วน สอบถาม บริการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ให้บริการระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.)
ติดต่อ 06 5657 0017 หรือ 06 5657 0018
3. กรณีสอบถามปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต / ปัญหาการรับซิมอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ศรัทธา นอร์ท สิทธิวงค์ บริษัท Advance Info Service (AIS) โทรศัพท์ 09 3415 1418



Q : นักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อนแล้ว ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทำไมไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ ?

A : นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2562 กรณีที่ชำระเงินแล้ว จะต้องรอรอบทำการเปลี่ยนสถานะ “**จ่ายเงินแล้ว**” ภายหลังจากชำระเงิน 1 วันทำการ หากข้อมูลยังไม่เปลี่ยนแปลงสถานะ ติดต่อ งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1021

Q : หากนักศึกษาใช้งานเครือข่าย AIS แบบรายเดือน สามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่ ?

A : การลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต ในการสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นแพ็คเกจที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดพิเศษสำหรับรองรับการเรียนใน**รูปแบบ Student SIM Card รองรับการใช้งานรูปแบบเติมเงิน เท่านั้น** และไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 10 GB ของ กสทช. ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ได้รับ ให้บุคคลอื่นได้ อินเทอร์เน็ตดังกล่าว ใช้สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หากมหาวิทยาลัยตรวจพบ ขอรหัสรับสิทธิ์การให้บริการ

Q : หากลงทะเบียน รับสิทธิ์ไม่ทัน รอบแรก 300 สิทธิ์ รอบที่สอง จะเปิดอีกเมื่อไหร่ ?

A : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองคิวรับสิทธิ์ในรอบต่อไป โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแจ้งวันที่รับ Provides Code ในรอบต่อไป ผ่านช่องทาง E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
